

สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแจ้งข่าวสารทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน โครงการจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

กำหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

EG'OKE ทรรศน์ : ขยายเวลาการจัดกิจกรรมเป็น วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2556

ณ บริเวณใต้ อาคาร 3 (ตึกแดง) และบริเวณลานจอดรถ อาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Click Camp ครั้งที่ 6 : วันที่ 24 – 26 มกราคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจากหน่วยงานภายนอก

new ** คณะผู้แทนจาก Pohang University of Science and Technology (POSTECH) ประเทศเกาหลีใต้ จะเดินทางมาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท-เอก (ME/EE/CHE/BME) ที่สนใจจะศึกษาต่อหรือประสงค์ที่จะฝึกงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลกับอาจารย์หรือผู้บริหาร Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

new ** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัด กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ปี 2557 ภายใต้หัวข้อ ASEAN, Road Trip, ทูตแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง R 114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้ให้นักศึกษาที่สนใจรับทราบข้อมูล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการบรรยายโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาทีสุวรรณ และเจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา

new ทุนการศึกษาของมูลนิธิทีสโก้ เพื่อการกุศล โดยมีเกณฑ์ดังนี้

1. ยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่วันขึ้นประจักษ์ปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
2. ฐานะยากจน
3. ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทีสโก้ เพื่อการกุศล
6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี

สอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอความร่วมมือภาควิชา ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ขอความร่วมมือภาควิชา ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ

new นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นสูง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (ภาค 2/56) ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และที่อยู่ถาวรที่สามารถติดต่อได้หลังสำเร็จการศึกษา ผ่านทาง <http://www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/studentLogin.asp>

***กรณีมีการแก้ไขต้องแนบไฟล์เอกสารประกอบการแก้ไข พร้อมพิมพ์ใบคำร้องจากระบบลงนามรับรอง ส่งที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมค่าแก้ไขจำนวน 20 บาท **ตั้งแต่นี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557** ***สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการแก้ไขในระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันส่งที่งานบริหารการศึกษา ถือว่าการดำเนินการยังไม่สมบูรณ์ และเป็นโทษ

new นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่มีสถานที่ในการฝึกงาน สามารถมาดูโควตาจากหน่วยงานต่างๆ ที่ตอบรับนักศึกษาฝึกงานได้ที่ งานบริหารการศึกษา หรือ ที่ภาควิชาของนักศึกษา

